

Nhóm Blue đoạt giải Nhất Cuộc thi Band, Nhóm nhạc, Nhóm nhảy Đà Nẵng

Ba đêm từ 28 - 30/8/2014 tại Sân khấu Ngoài trời dưới chân Cầu Rồng, khán giả Tp. Đà Nẵng đã được chứng kiến những bước nhảy điệu luyện, những giọng hát mượt mà của hơn 40 tiết mục ca múa nhạc tham gia Cuộc thi Band - Nhóm nhạc, Nhóm nhảy Tp. Đà Nẵng 2014. Sự hòa quyện tuyệt vời giữa cảm xúc và kỹ thuật đã mang giải Nhất (phần thi dành cho Nhóm nhảy) về cho Nhóm nhảy Blue của Đại học Duy Tân.



Nhóm nhảy Blue đoạt giải Nhất cuộc thi

Vượt qua vòng Sơ loại với sự tham gia của trên 40 tiết mục ca múa nhạc xuất sắc đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm Văn hóa của Quận, Huyện của Tp. Đà Nẵng, Nhóm nhảy Blue đã thể hiện một cách xuất sắc tiết mục “Vũ điệu trống” và ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả với những tràng pháo tay rộn rã. Thành lập từ năm 2003, nhóm nhạc đã có chiều sâu bề dày kinh nghiệm để xây dựng nhiều tiết mục được đánh giá cao. Là nhóm nhảy hướng tới cộng đồng, Blue đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn từ thiện cho trẻ em bị chất độc da cam, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nương tựa trong chùa...

Tiết mục "Vũ Điệu Trống" do Nhóm Blue trình bày

Hành trình biểu diễn với nhiều cung bậc cảm xúc trong thời sinh viên đã giúp các thành viên của đội như hiểu nhau hơn, thân thiết hơn để cho ra đời những tiết mục nhảy tình tẻ với kỹ thuật cao. Năm 2010, Nhóm nhảy Blue đã đoạt giải Nhất Cuộc thi Âm nhạc và Vũ đạo dành cho các bạn trẻ trên toàn quốc - Be U; ba năm liên tiếp từ 2007-2009, Blue xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Bước nhảy Xi-tin và mới đây nhất Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng (DRT) đã mời nhóm đến ghi hình một số tiết mục biểu diễn để phát trên truyền hình...

Là loại hình nghệ thuật đang được giới trẻ ngày nay yêu thích nhưng Hip hop vẫn chưa chinh phục được số đông khán giả ở nhiều lứa tuổi. Các bước nhảy tự do, ít cấu tứ, không nhiều cốt truyện cùng sự gắn "mác" điệu nhảy đường phố, đầy "chất bụi" khiến người xem khó hình dung ra vẻ đẹp của nhảy hiện đại. Kinh nghiệm hun đúc trong nhiều năm biểu diễn cùng sự tập luyện một cách bài bản, Nhóm Blue đã xây dựng một "Vũ điệu trống" hoàn toàn khác biệt. Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục truyền thống, âm nhạc mang âm hưởng dân gian, kỹ thuật điều luyện cùng cốt truyện đặc sắc thể hiện tình yêu đôi lứa, tình yêu con người và niềm đam mê sống có ích cho xã hội đã giúp "Vũ điệu trống" đoạt giải thưởng cao nhất.

Lê Hoàng Châu - Trưởng Nhóm nhảy Blue, sinh viên K17 khoa Đào tạo Quốc tế Đại học Duy Tân chia sẻ: *"Cuộc thi này rất ý nghĩa để những người có năng khiếu, yêu thích nhảy hiện đại được giao lưu, học tập, thể hiện khả năng và chia sẻ niềm đam mê của mình. Nhảy hip hop là loại hình nghệ thuật thú vị, giúp sinh viên luyện tập sức khỏe, tăng cường tính dẻo dai cũng như tạo cho bản thân một lối sống lành mạnh, có văn hóa. Ngoài thời gian nghiêm túc học tập trên giảng đường, Đại học Duy Tân tổ chức rất nhiều các cuộc thi ca múa nhạc, các buổi giao lưu âm nhạc... Sinh hoạt thường xuyên trong Trung tâm Văn - Thể - Mỹ của nhà trường, rất nhiều những cá nhân, nhóm nhạc xuất sắc đã đoạt giải cao trong các cuộc thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tầm cao hơn. Đó chính là những niềm vui, kỷ niệm đáng quý cho một thời sinh viên tươi đẹp."*

Hiện tại, Nhóm nhảy Blue đang dàn dựng tác phẩm "Hải Âu và những người lính đảo". Tác phẩm là câu chuyện về những người lính xa nhà, dành hết yêu thương chăm sóc những chú chim Hải Âu bị thương, thả Hải Âu tung bay trên bầu trời nối liền biển đảo xa xôi và đất liền yêu dấu với niềm tin, khát vọng về một thế giới hòa bình, an lành và hạnh phúc.

(Truyền Thông)

